



ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

เพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันการบินพลเรือน เป็นไปตามเจตจำนงสุจริตตามแนวนโยบายของผู้บริหารสถาบันการบินพลเรือน ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสถาบันการบินพลเรือน มีกรอบแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน ถูกต้องเหมาะสม เชื่อถือได้ มีข้อมูลที่ทันสมัย และมีกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน บทบาทภารกิจ และข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญของสถาบันการบินพลเรือน และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยยึดหลักความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ตรวจสอบได้ มีกรอบแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน และสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

๑. จัดให้มีช่องทางในการบริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตรวจสอบและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

๒. สถาบันการบินพลเรือนได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก โดยให้หน่วยงานรับผิดชอบจัดทำข้อมูล รวบรวม ตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยอยู่เสมอ ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชน โดยผ่านความเห็นชอบของผู้บริหารหน่วยงานนั้น ๆ ก่อนส่งข้อมูลดังกล่าวให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สถาบันการบินพลเรือน ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ตารางที่ ๑ และ ๒

๓. การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะต้องคำนึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการรวบรวมตรวจสอบข้อมูล พิจารณาก่อนการลงความเหมาะสมก่อนนำข้อมูลเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ

๔. ให้ศูนย์...

๔. ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สถาบันการบินพลเรือน มีหน้าที่กำกับ ติดตาม และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้มีการดำเนินงาน ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน

๕. ให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน มีหน้าที่จัดทำรูปแบบเว็บไซต์ของสถาบันการบินพลเรือน ให้สามารถเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน รวมถึงสรุปสถิติข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และรายงานสรุปผลการเข้าสืบค้นข้อมูลให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

พลเรือตรี

(ปิยะ อัจฉมุงคุณ)

ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน